

Hải Phong cậu học trò xuất sắc, cậu toán học của lớp 6A1

IMSO (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School) là kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế uy tín hàng đầu được tổ chức thường niên dành cho học sinh dưới 13 tuổi trên toàn thế giới. Đề thi của IMSO được chuyên gia đầu ngành đánh giá cao về tính khoa học cũng như tính thực tiễn ở cả ba phần thi: tìm đáp án, tự luận và khám phá.

Tại kỳ IMSO năm nay, đoàn Việt Nam có 24 học sinh đến từ các Trường Tiểu học – THCS chất lượng cao của thủ đô như: Trường Amsxtecdam, Ngôi sao, Giảng Võ, Cầu Giấy, THCS Thanh Xuân Hà Nội... Tại buổi Lễ trao giải, toàn đoàn đã xuất sắc giành 19 giải với 3 HCV, 10 HCB và 6 HCD.

Trong nhiều năm học qua, tại sân chơi trí tuệ này, trường THCS Thanh Xuân luôn khẳng định chất lượng đào tạo, bản lĩnh, trí tuệ Thanh Xuân ở các kỳ thi với quy mô Quốc tế.

Năm nay, trường THCS Thanh Xuân có hai học sinh tham gia đội tuyển đã mang về 1 HCB danh giá cho đoàn Việt Nam. Học sinh trường THCS Thanh Xuân đã xuất sắc ghi tên mình trên đấu trường trí tuệ lớn nhất dành cho học sinh cấp Tiểu học và THCS.

Tại kỳ thi IMSO năm nay, học sinh Phạm Hải Phong - Lớp 6A1 không chỉ được bạn bè nhớ tới bởi thành tích xuất sắc với HCB môn Toán, mà còn nhớ tới một học sinh Hải Phong thông minh, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và ham hiểu biết.



Học sinh Phạm Hải Phong - Lớp 6A1 trường THCS Thanh Xuân

Năm học 2022-2023, Hải Phong được theo học các thầy cô giáo tại trường THCS Thanh Xuân, con đã không ngừng cố gắng, nỗ lực trong học tập. Hình ảnh cậu học trò bé nhỏ, thông minh, nhanh nhẹn luôn được thầy cô giáo và các bạn yêu quý.



Hải Phong (đứng thứ 3 từ phải qua trái) cùng các bạn tham gia cuộc thi



Hải Phong trong lễ xuất quân tham gia cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO



Thầy giáo Trần Minh Thuyết- Phó hiệu trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Hải Phong trước cuộc thi

Nhà trường và các thầy cô luôn tạo điều kiện để con được thể hiện và phát huy niềm đam mê với môn Toán của mình. Tháng 11, 12/2022, con vinh dự được chọn vào đội tuyển tham dự cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO. Con đã cố gắng và nỗ lực để hoàn thành tốt phần thi của mình và coi đây là cơ hội tuyệt vời để con học hỏi và giao lưu với các bạn học sinh tài năng. Với sự động viên và dạy dỗ tận tình của các thầy cô, con đã đạt được Huy chương Bạc của kì thi IMSO và HCV các cuộc thi ASMO, ITMC...



Hải Phong - Học sinh trường THCS Thanh Xuân say mê cùng các bạn tham gia cuộc thi (ngồi thứ 2 từ trái qua phải)

Mỗi lần tham dự các kì thi là mỗi lần con trưởng thành hơn. Ngoài giờ học trên lớp, con rất thích đọc thêm sách tham khảo Toán và làm thêm các đề thi của các

cuộc thi để tự bồi dưỡng và trau dồi thêm kiến thức. Không những là một học sinh xuất sắc, Hải Phong còn luôn giúp đỡ các bạn trong lớp.

IMSO là một kỳ Quốc tế thi uy tín, đã thúc đẩy phong trào học tập, đặc biệt là học Toán và Khoa học trong thế hệ trẻ. Cuộc thi chính là dịp phát hiện, bồi dưỡng những tài năng khoa học của Việt Nam cũng như thế giới.

Hy vọng trong tương lai, với sự tận tình dạy bảo của các thầy cô giáo trong ngôi trường chất lượng cao Thanh Xuân, Hải Phong sẽ tiếp tục phát huy khả năng với đam mê với Toán học của mình và đạt được những thành tích cao hơn nữa. Thầy cô và các bạn trường THCS Thanh Xuân, luôn tự hào về con. Chúc con luôn thành công ở những cuộc thi phía trước.

THCS Thanh Xuân